



CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP HƯNG HÀ Chung tay vì an sinh xã hội

Những năm qua, cùng với đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, tạo việc làm cho người lao động, cộng đồng doanh nghiệp huyện Hưng Hà còn quan tâm đến công tác xã hội, từ thiện, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.



Trao kinh phí xây nhà nghĩa tình đồng đội cho cựu chiến binh Nguyễn Bảo Huân, thôn Chí Linh, xã Đông Đô.

Sung sướng, hạnh phúc lắm, cảm ơn các cấp, các ngành, đặc biệt là Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Hưng Hà đã ủng hộ tới 60 triệu đồng để xây dựng được ngôi nhà mới khang trang" - đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thúy Bản, thôn Hà Lý, xã Hùng Dũng khi được ở trong ngôi nhà mới. Bao nhiêu năm qua, giờ đây niềm vui của bà và các thành viên trong gia đình mới thực sự trọn vẹn. Ngôi nhà mới còn thơm mùi vôi vữa, chiếc chăn ấm và cả những phần quà tết của các cấp... đã làm ấm lòng những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Gia đình cựu chiến binh Nguyễn Bảo Huân, thôn Chí Linh, xã Đông Đô đón xuân Quý Mão có thêm niềm vui lớn, ước mơ được sống trong ngôi nhà mới khang trang đã trở thành sự thật. Ông là 1 trong 4 hội viên cựu chiến binh của xã Đông Đô tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện còn sống, hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Được sự quan tâm của Hội Doanh nhân cựu chiến binh huyện cùng sự giúp đỡ của anh em, gia đình, dòng họ, làng xóm, sau một thời gian thi công, ngôi nhà đã được sửa chữa, nâng cấp, bàn giao cho gia đình với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Trong đó Hội Doanh nhân cựu chiến binh huyện hỗ trợ 60 triệu đồng. Ông Huân chia sẻ: Ngôi nhà mới này là mơ ước của gia đình tôi, có nhà mới gia đình tôi sẽ yên tâm phát triển kinh tế và có thêm động lực phấn đấu để vươn lên thoát nghèo.

Năm 2022, Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Hưng Hà phối hợp với Hội Doanh nhân cựu chiến binh huyện hỗ trợ xây dựng mới 3 nhà tình nghĩa cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 180 triệu đồng tại các xã: Đông Đô, Tây Đô, Hùng Dũng. Chương trình an sinh xã hội của các doanh nghiệp trong huyện đã tạo sức mạnh tinh thần, lan tỏa tính nhân văn trong văn hóa doanh nghiệp. Với nhiều cách làm, các doanh nghiệp đều có mục tiêu chung là tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. dịp tết Nguyên đán Quý Mão, Công ty Cổ phần Vận tải Sông Biển đã trao tặng trên 500 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, đóng góp hàng tỷ đồng xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương và xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.

Ông Nguyễn Quang Văn, Giám đốc Công ty cho biết: Song song với hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty luôn chú trọng công tác an sinh xã hội, xem đây là một phần trách nhiệm của doanh nghiệp. Chúng tôi mong muốn góp phần nhỏ của mình trong việc bảo đảm an sinh xã hội, giúp các hộ nghèo ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Hiện nay, toàn huyện Hưng Hà có 620 doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và hoạt động trên địa bàn. Thời gian qua, cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, các doanh nghiệp còn tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện như: Ủng hộ đồng bào vùng bị bão lụt, nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hàng tỷ đồng; ủng hộ tu bổ các công trình liệt sĩ với số tiền trên 1 tỷ đồng; ủng hộ quà cho hộ nghèo dịp tết Nguyên đán Quý Mão với số tiền trên 4 tỷ đồng; đóng góp xây dựng nông thôn mới nâng cao hàng tỷ đồng. Ông Hoàng Ngọc Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp huyện khẳng định: Việc hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là một trong những việc làm thường xuyên của cộng đồng doanh nghiệp huyện Hưng Hà. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, trở thành ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp để hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, giữ vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan Đảng, chính quyền các cấp; tiếp tục đoàn kết, thống nhất chung tay vì an sinh xã hội, xây dựng quê hương Hưng Hà giàu đẹp, văn minh.

THANH THỦY

Mái nhà chung của phụ nữ, trẻ em

Với những hoạt động thiết thực hướng về phụ nữ, trẻ em, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đông Phong (Tiền Hải) thực sự trở thành chỗ dựa, mái nhà chung của hội viên, phụ nữ, là nơi chị em chia sẻ, gắn kết, hỗ trợ nhau.

Một trong những hoạt động có ý nghĩa và mang lại niềm vui, hạnh phúc cho phụ nữ nghèo đó là việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xây dựng mái ấm tình thương, chăm lo phụ nữ đơn thân, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Chị Vũ Thị Thụ, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Phong cho biết: Năm 2022, trên cơ sở rà soát các hộ đang sống trong nhà dột nát, Hội LHPN xã đã phối hợp kêu gọi sự hỗ trợ của các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp chung tay xây dựng nhà cho phụ nữ nghèo, khó khăn về nhà ở với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, kết nối để giúp đỡ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, khuyết tật... với tổng số tiền hơn 170 triệu đồng.

Làm thế nào để hội viên có việc làm, thu nhập ổn định, chất lượng cuộc sống ngày càng đi lên luôn là trăn trở của Ban Chấp hành Hội LHPN xã Đông Phong. Hội LHPN xã tranh thủ các nguồn vốn từ các chương trình, dự án để đầu tư giúp chị em sản xuất, kinh doanh. Đến nay, Hội duy trì tín chấp từ các ngân hàng và Quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh hơn 9,5 tỷ đồng cho các hộ hội viên vay. Ngoài ra, Hội đã thành lập và duy trì 43 tổ, nhóm tiết kiệm với 758 chi tham gia với 402 triệu đồng cho 62

Hội chủ trọng tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Từ các hoạt động thiết thực đã thu hút nhiều chị em tham gia sinh hoạt hội. Năm 2022, các chi hội đã kết nạp mới 48 hội viên, tăng 28 hội viên mới so với năm 2021; đến nay, tổng số hội viên toàn xã là 1.455 hội viên, đạt 90,82%, tỷ lệ hội viên nòng cốt là 21,5%. Hội LHPN xã Đông Phong được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ.

Theo chị Vũ Thị Thụ: Để hoạt động tốt, dẫn dắt được phong trào, trước tiên Hội phải tập hợp được phụ nữ vào tổ chức và thông qua tổ chức để có những hoạt động giúp đỡ cụ thể cho từng chị em. Đặc biệt, khi về cơ sở, cán bộ hội phải biết rung động, xúc cảm trước những hoàn cảnh khó khăn của từng chị em để từ đó biết cách can thiệp, để xuất chính quyền hỗ trợ kịp thời. Chính vì thế, nhiều hội viên xem Hội LHPN xã là mái nhà chung, tin tưởng, tham gia sôi nổi các hoạt động để mái nhà chung ngày càng ấm cúng.

KUÂN PHƯƠNG



Cơ sở lắp ráp đồ điện tử của chị Nguyễn Thị Liên, thôn Lạc Thiện, xã Đông Phong (Tiền Hải).

Niềm vui cho bệnh nhân suy thận

Thay vì phải lên tuyến trên chạy thận nhân tạo, giờ đây, nhiều bệnh nhân của huyện Đông Hưng có thể thực hiện chạy thận nhân tạo ngay tại Bệnh viện Đa khoa huyện. Việc chạy thận nhân tạo ngay tại huyện đã tạo thuận lợi cho người bệnh, giúp họ giảm chi phí, tiết kiệm thời gian đi lại, chờ đợi.

Ở độ tuổi còn trẻ song không may chị Trần Thị Thanh Thanh, xã Phú Châu (Đông Hưng) đã bị suy thận. 6 năm qua, chị phải vất vả lên các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh để chạy thận nhân tạo. Nhiều khi bệnh viện không đủ máy phải xuống tận Tiền Hải để chạy thận. Chị Thanh chia sẻ: Rất may mắn tôi đã được về đây chạy thận nhân tạo. Ở đây, các bác sĩ rất nhiệt tình, chu đáo chăm lo cho người bệnh từng chi tiết nhỏ. Trang thiết bị của bệnh viện cũng rất hiện đại. Về đây chạy thận, đi lại đỡ vất vả, tôi tiết kiệm được thời gian, chi phí. Tiến từ việc

đi lại tôi có thể bù vào để mua thuốc điều trị.

Chạy thận nhân tạo là quá trình lâu dài, tốn thời gian và chi phí. Với người bệnh suy thận, sức khỏe vốn đã yếu cộng thêm việc phải di chuyển quãng đường dài sang địa phương khác để chạy thận nhân tạo cũng khiến họ thêm mệt mỏi. Do đó, khi Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng tổ chức chạy thận nhân tạo nhiều người bệnh trong huyện rất phấn khởi.

Dù mới đi vào hoạt động chạy thận nhân tạo từ tháng 5/2022 song số lượng bệnh nhân đăng ký chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện khá đông. Hiện Bệnh viện đang thực hiện chạy thận cho 60 bệnh nhân. Liên tục 6 ngày/tuần, các bệnh nhân chạy thận nhân tạo sẽ theo chu kỳ vào thứ hai, tư, sáu hoặc vào thứ ba, năm, bảy. Mỗi ngày có 3 ca chạy, 10 bệnh nhân/ca. Các bác sĩ, nhân viên y tế phải chia làm 2 kíp làm việc đồng thời bố trí giờ chạy cụ thể cho từng bệnh nhân, tránh tình trạng bệnh nhân dồn cùng lúc phải chờ đợi lâu, mất thời gian. Trong quá trình chạy thận nhân tạo nếu bệnh nhân có khó khăn, các bác sĩ, nhân viên y tế đều tận tình giúp đỡ để bệnh nhân yên tâm điều trị. Với bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vào dịp lễ, tết, Bệnh viện có những phần quà nhằm động viên, chia sẻ, giúp họ phần nào với bớt khó khăn.

Bác sĩ Vũ Thị Thanh Nhân, đơn nguyên thận nhân tạo, Khoa Cấp cứu, hồi sức chống độc, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng chia sẻ: Hiện tại, đơn nguyên chạy thận của Bệnh viện thực hiện điều trị cho đa dạng bệnh nhân. Bệnh nhân cao tuổi nhất là hơn 80 tuổi, trẻ nhất mới 20 tuổi. Mỗi người một tình trạng khác nhau, bệnh nhân cao tuổi đã chạy thận lâu có kèm theo một số bệnh nền như suy tim, đái tháo đường, tăng huyết áp vì thế những bệnh nhân nặng các bác sĩ sẽ phải xử lý nhiều hơn, thăm khám kỹ, tránh tai biến, biến chứng đáng tiếc xảy ra trong quá trình lọc máu, chạy thận nhân tạo.

Bác sĩ Phạm Văn Cải, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng cho biết: Trước đây khi chưa thực hiện chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện, hàng năm chúng tôi phải chuyển gần 200 bệnh nhân có nhu cầu chạy thận nhân tạo lên tuyến trên. Vì thế, chúng tôi đã cố gắng triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện. Trước khi chạy thận nhân tạo, Bệnh viện đã cử cán bộ đi đào tạo tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và học hỏi kinh nghiệm từ các bệnh viện trong tỉnh. Từ khi triển khai đến nay, chúng tôi đã duy trì 2 kíp, 3 ca chạy máy liên tục phục vụ 60 bệnh nhân. Tuy nhiên, số lượng máy vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu của người bệnh suy thận trong huyện. Thời gian tới, sau khi hoàn thành dãy nhà 6 tầng, Bệnh viện có thể sẽ bố trí thêm máy phục vụ bệnh nhân chạy thận nhân tạo.

Những người không may bị suy thận nếu không tìm được nguồn thận hiến tặng sẽ phải chấp nhận chạy thận nhân tạo đến hết cuộc đời. Không chỉ gánh nặng kinh tế, họ còn phải đối mặt với những lo lắng, tổn thất về tinh thần trước nỗi đau bệnh tật kéo dài. Việc các bệnh viện tuyến huyện tổ chức chạy thận nhân tạo là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, góp phần giảm gánh nặng chi phí đi lại cho những người bệnh suy thận, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên; đồng thời, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của các đơn vị y tế trong tỉnh.

HOÀNG LANH



Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng chăm sóc bệnh nhân chạy thận nhân tạo.

Thí sinh sẽ không còn được mang máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi



(nhandan.vn) Trong dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa công bố, Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung định đã áp dụng trong nhiều kỳ thi trước đây là cho phép thí sinh mang các loại máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi.

Tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung điểm m khoản 4, Điều 14 như sau: "Chỉ được mang vào phòng thi: Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thể nhớ; Atlas Địa lý Việt Nam đối với môn thi Địa lý (quy định cụ thể trong hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo)".

Như vậy, với điều chỉnh trên, một quy định đã áp dụng trong nhiều kỳ thi vừa qua là cho phép thí sinh mang "các loại máy ghi âm, ghi hình có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem, không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị khác hỗ trợ" dự kiến sẽ được bãi bỏ trong kỳ thi năm 2023.

Bên cạnh đó, cũng tại Điều 14, về Trách nhiệm của thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn sửa đổi, bổ sung điểm k, khoản 4, quy định chặt chẽ hơn về việc thí sinh rời phòng thi. Theo đó, thí sinh "Không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm. Đối với buổi thi môn tự luận, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sau khi hết 2 phần 3 thời gian làm bài của buổi thi; phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi trước khi ra khỏi phòng thi và phải ở tại phòng chờ trong suốt thời gian còn lại của buổi thi".